



บทความหลังข่าว 12.00 น.

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

## บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “วันวิสาขบูชา”

ท่านผู้ฟังครับ/คะ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญกับพุทธศาสนา และชาวพุทธทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญถึง 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ การตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม หรือพระพุทธเจ้า ทั้งสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ต่างปีกัน หรือคือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งในปี 2566 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนนั่นเอง ครับ/คะ

วันวิสาขบูชา เริ่มขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีการสันนิษฐานว่าประเทศไทยได้รับเอาแบบแผนนี้มาจากลังกา ซึ่งกษัตริย์จะเป็นผู้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น และได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา ซึ่งในขณะนั้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด แต่ในภายหลังจากยุคสมัยสุโขทัย ประเทศไทย ก็ได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มากขึ้น ประเพณีวิสาขบูชาจึงถูกลดบทบาทลงจนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือรัชกาลที่ 2 ได้มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาขึ้นใหม่ โดยจัดให้ทำตามแบบแผนเดิมทุกประการเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำบุญ และเป็นการรักษาประเพณีของไทยสืบต่อมาจนปัจจุบัน

แต่เดิมนั้น การปฏิบัติในพิธีวันวิสาขบูชาจะมีการตกแต่งรอบ ๆ เมือง ด้วยดอกไม้ ต้นไม้ โคมไฟ สว่างไสวทั่วพระนคร 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีการเวียนเทียน รอบพระประธาน รัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุรเสนาบดี เสด็จไปทอดผ้าไตร ถวายพระพรต ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน หรือแม้แต่การให้ทานแก่ผู้ยากไร้ และไถ่ชีวิตสัตว์ในช่วงเย็น ส่วนในปัจจุบัน นอกจากจะยังคงปฏิบัติตามประเพณีเดิมแล้ว ยังมีการปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นกุศล และอาจมีการรวมตัวกันในหมู่พุทธศาสนิกชนเพื่อสวดมนต์ ก่อนที่จะเริ่มเวียนเทียนในช่วงค่ำอีกด้วย

วันวิสาขบูชา นอกจากจะมีความสำคัญสำหรับชาวพุทธแล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้ยอมรับมติ กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยให้เหตุผลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาแก่มวลมนุษย์ โดยจะมีการอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชา ณ สกลโลก ประกาศบูชาวันวิสาขภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดให้ชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในต่างแดน เดินทางมาสักการะ

ท่านผู้ฟังครับ/คะ วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต ครับ/คะ

## จบบทความประจำวัน เรื่อง “วันวิสาขบูชา”

เรียบเรียงโดย ดลยาวารี เดชใจ / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [radiothailand.prd.go.th](http://radiothailand.prd.go.th) หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ และ [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th)